



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
เรื่อง แจ้งเตือนให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว ปี ๒๕๖๓- ๒๕๖๔

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องการเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ ว่าประเทศไทยได้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยระดับความสูง ๑๐๐ เมตร ถึงความสูง ๓,๕๐๐ เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออกเฉียงส่วนลมระดับที่ความสูงตั้งแต่ ๕,๐๐๐ เมตรขึ้นไปได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปแล้ว เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศแห้งแล้ง มีความชื้นต่ำ และลมกระโชกแรงทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมากกว่าปกติ จึงเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยได้ง่ายและอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและทางราชการ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก จึงขอประกาศแจ้งเตือนส่วนประชาชน ให้เพิ่มความระมัดระวังการเกิดอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว โดยคำนึงความปลอดภัยและลดปัจจัยและลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย ดังนี้

๑. จัดระเบียบบ้านให้ปลอดภัยจากเพลิงไหม้ โดยจัดวางสิ่งของภายในบ้านเรือนให้เป็นระเบียบไม่กีดขวางประตู หน้าต่าง บันได ทางเดิน จัดให้มีเส้นทางอพยพหนีไฟ ทางเข้า - ทางออกหลายเส้นทาง หากเกิดเพลิงไหม้จะได้ใช้เป็นเส้นทางอพยพหนีไฟได้อย่างรวดเร็ว ติดตั้งเหล็กตัดประตู หน้าต่างแบบที่สามารถเปิด - ปิดได้อย่างน้อยห้องละ ๑ บาน รวมถึงจัดเก็บกุญแจประตูบ้าน ประตูเหล็กตัดในจุดที่หยิบใช้งานได้สะดวก หากเกิดเพลิงไหม้จะได้หนีไฟได้ทันที่

๒. กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ หนังสือพิมพ์ ไม้ขีดไฟ เศษไม้ เป็นต้น เพราะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ที่ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว แยกเก็บสารเคมีที่ติดไฟง่ายในบริเวณที่แห้ง อากาศถ่ายเทสะดวกห่างจากแหล่งความร้อนที่เป็นตัวเร่งให้เกิดเพลิงไหม้ เลือกใช้การกระถางรูป เชิงเทียน และที่เขี่ยบุหรี่ประเภทที่เป็นภาชนะทนไฟเพื่อป้องกันไฟลุกลาม

๓. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณแสงแดดส่องถึง ฝนสาด และใกล้แหล่งความร้อน พร้อมหมั่นสังเกตความผิดปกติของอุปกรณ์ไฟฟ้า หากสายไฟฟ้าฉีกขาด บวม สีเปลี่ยน มีกลิ่นเหม็นไหม้ ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที ไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันกับเต้าเสียบเดียวกัน หรือเสียบปลั๊กไฟค้างไว้เป็นเวลานาน หากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร อาจเกิดเพลิงไหม้ได้

๔. ติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหม้ โดยติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ต่อสายดินอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันเพลิงไหม้จากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร จัดวางถังดับเพลิงในจุดที่หยิบใช้งานได้สะดวก

๕. ควรระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟทุกประเภท ก่อนออกกลับบ้านดับรูปเทียนให้สนิท ถอดปลั๊กไฟ ปิดสวิตช์ไฟและวาล์วถังก๊าซให้สนิททุกครั้ง รวมนวดเว้นเผาต่อซังข้าว หญ้าแห้ง หรือขยะ ในช่วงที่ลดพัดแรง เพราะหากเกิดสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดวัสดุอื่น อาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว และยากต่อการควบคุม

๖. การเตรียมความพร้อมในการป้องกันเพลิงไหม้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยจัดระเบียบบ้านให้ปลอดภัยเพลิงไหม้ กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหม้รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟทุกประเภท จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงฤดูหนาวที่มีมีสภาพอากาศแห้งแล้ง

ทั้งนี้ขออภัย ป้องกันได้ หากทุกคนร่วมกันใส่ใจ และเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟ จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายสุรศักดิ์ เฟื่องภาค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประจักษ์